

Cao Ngạn, ngày 02 tháng 4 năm 2024

Số: 47/KH-UBND (CA)

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào thi đua “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” đợt II năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 274/KH-BCĐ ngày 18/12/2023 của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố Thái Nguyên về phát động phong trào thi đua “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2023. Hướng dẫn số 03/HD-BCĐ ngày 28/3/2024 của Ban chỉ đạo PCTP; TNXH và xây XDPT toàn dân BVANTQ thành phố Thái Nguyên về sơ kết phong trào thi đua “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” đợt I năm 2024 và phát động phong trào thi đua “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” đợt II năm 2024.

Căn cứ tình hình, đặc điểm của đơn vị và chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban đạo PCTP; TNXH và xây XDPT toàn dân BVANTQ xã Cao Ngạn xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” đợt II năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Hưởng ứng phong trào thi đua “Bảo vệ ANTQ”, phong trào “Thi đua yêu nước” nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tạo khí thế thi đua sôi nổi liên tục ngay từ đầu năm; phát huy thành tích đã đạt được và khắc phục những tồn tại của năm 2023, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy xã, Kế hoạch của UBND xã về các mặt công tác năm 2024.

2. Tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả trong toàn thể các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, tổ dân phố và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

3. Tiếp tục đổi mới nội dung biện pháp, hình thức thi đua ở đơn vị nhằm thu hút toàn thể quần chúng nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, tập trung là lực lượng nòng cốt Công an xã chính quy, Công an viên bán chuyên trách... tham gia hưởng ứng. Phong trào thi đua thực sự là động lực thúc đẩy các thành viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

4. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Phổ biến, triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước; hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND và lãnh đạo Công an các cấp đến cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tập trung là lực lượng nòng cốt Công an xã chính quy, Công an viên bán chuyên trách. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do UBND Thành phố và Công an tỉnh phát động, tổ chức, thực hiện tốt các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương, dịp kỷ niệm truyền thống của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, thành phố. Tiếp tục thực hiện Luật, Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn về công tác thi



đua, khen thưởng; Chỉ thị số 34 – CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh tổ chức các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thi đua lập nhiều thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả 274/KH-BCĐ ngày 18/12/2023 của Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Thái Nguyên. Chủ động nắm tình hình, kịp thời làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, đề ra các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu và toàn diện đối với những vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo ANTT. Thực hiện tốt cuộc vận động *“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”*.

3. Thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII) của Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về *“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”*.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, trọng tâm là Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI) về *“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”*; gắn phong trào *“Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”*; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) về *“Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”*; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về *“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới”*; Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11 của Bộ trưởng Bộ Công an về *“Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới”*; Chỉ thị số 04/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào *“CAND học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy”* trong tình hình mới; Cuộc vận động *“Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”*.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn *“An toàn về an ninh trật tự”*; phối hợp với các lực lượng nòng cốt đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch và nhân rộng mô hình tự quản về ANTT; tăng cường TTKS tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp... phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội; Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về *“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chiến lược Quốc gia PCTP giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo ANTT trong tình hình mới; Tiếp tục phối hợp với các lực lượng, phát huy vai trò*

nòng cốt, xung kích của lực lượng Công an trong phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch và nhân rộng các mô hình hình tự quản về an ninh trật tự, kịp thời phát hiện và giải quyết tốt các mâu thuẫn nảy sinh trong nhân dân ngay từ cơ sở. Kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Công an viên bán chuyên trách, lực lượng an ninh các xóm, lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường...

4. Triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; giải quyết tốt các vấn đề phức tạp trên các lĩnh vực trọng điểm; tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT. Phát huy tốt vai trò của người đứng đầu, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn.

* Phong trào thi đua “Bảo vệ ANTQ” đợt II năm 2024 được phát động và triển khai thực hiện từ 01/4/2024- 30/6/2024 với chủ đề: *Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); 49 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 76 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc(11/6/1948 -11/6/2024).*

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ các nội dung trong kế hoạch của Ban đạo PCTP, PCMBN, PCMT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã Cao Ngạn. Các xóm, các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn căn cứ theo chức năng nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện. Định kỳ sơ kết đợt thi đua và đề nghị biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích trong phong trào.

Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

2. Giao Công an xã Cao Ngạn chủ trì triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các xóm, các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường...đóng trên địa bàn thực hiện các nội dung phong trào thi đua. Đồng thời, tham mưu hướng dẫn sơ kết, tổng kết các đợt thi đua, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào.

3. Quá trình triển khai thực hiện có gì khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo Ban đạo PCTP, PCMBN, PCMT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã Cao Ngạn để chỉ đạo, giải quyết./.

Nơi nhận:

- TT BCĐ (Đội Tham mưu -CATP);
- Lãnh đạo UBND xã;
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- Các Đ/c trong Ban chỉ đạo xã;
- Các ban, ngành, đoàn thể xã;
- Các xóm, cơ quan, đơn vị, nhà trường;
- Lưu VP-CAX.



TRƯỞNG BAN

**CHỦ TỊCH UBND XÃ
Đoàn Việt Dũng**

